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รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 
ประเด็น/เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2568  
 

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 1/2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพัฒนา และระบบ
ออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร ผู้แทนจากคณาจารย์ประจำคณะ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้า
ร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้  

1. รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง  กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.อาภาพงศ์ ชั่งจันทร์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์เทพ  วิไลพันธ์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  เรืองอ่อน  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์  แซ่โค้ว   กรรมการ 

 
1. พิจารณาผลการดำเนินงานการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอบที่               

1-3 ปการศึกษา 2568  

ประธาน รศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส์ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได้รายงานผลการเปิดรับ

สมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568 ตั้งแต่รอบที่ 1 Open house รอบที่ 
2 โควตา และรอบที่ 3 SRU Roadshow แล้วนั้น คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีผู้ชำระเงินและรายงานตัวเข้าศึกษา
ต่อในสาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 523 คน คิดเป็น ร้อยละ 52.30 และสามารถเปิดรับ
สมัครรอบที่ 4 สอบตรง จำนวน 487 คน 

มติที่ประชุม : รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
เสนอให้ทางฝ่ายวิชาการปรับการรายงานประเด็นต่าง ๆ ให้เป็นแบบสรุปและมีข้อเสนอแนะที่สำคัญ

เพื่อรายงานให้กับผู้บริหารได้รับทราบ และทราบถึงความต้องการในการสนับสนุนภาระงานต่างๆ ของฝ่าย
วิชาการ 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยรองคณบดฝี่ายวิชาการ ได้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาประเด็นภาระงานต่างๆ ของฝ่ายวิชาการ เพ่ือ
รายงานให้กับผู้บริหารได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

 
 



 

2. พิจารณาการควบรวมหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ                    
สุราษฎร์ธานี 

ประธาน รศ.ดร.ฐิติพงศ์  เครือหงส์  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได้รายงานดวย
คณะกรรมการนโยบายดานการจัดการศึกษาประจำสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เห็นชอบแนวทาง
การพัฒนาหลักสูตรควบรวม โดยใหทางมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการควบรวมหลักสูตรใหมีมาตรฐานและมุงเนน 
การบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพพรอมสำหรับการตรวจ รับรองการดําเนินงาน
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยนโยบายให้ควบรวมหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวน ๗ หลักสูตร มีกรรมการจากสาขาวิชาเอกจากแต่ละสาขา สาขาละ 3 คน สามารถเอาไปใช้ในการเปิด
หลักสูตรในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและบัณฑิตศึกษาได้ 

 

มติที่ประชุม : รับทราบและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. เสนอให้ทางคณะฯ ได้มีการประสานเพื่อสอบถามไปยังสภามหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ถึงนโยบายการควบรวมหลักสูตรว่าสภาได้มีการศึกษาถึงผลได้ ผลเสีย บ้างหรือไม่ สาเหตุอะไรที่อยากให้มีการ

ควบรวมหลักสูตร หากไม่ส่งผลดีกับการรับนักศึกษาจะรับมืออย่างไร และได้มีการทำแบบสอบถามเรื่อง การ

ควบรวมหลักสูตรหรือไม่ เช่น เพราะบางหลักสูตรหากควบรวมแล้วอาจจะมีความเข้มข้นเกินไป  , สาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน เป็นหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต. แต่ของสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / 

อนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ใน Transcript มีแยกสาขาหรือไม ่

2. เสนอให้ทางคณะฯ ได้มีการประสานเพื่อสอบถามไปยังสภามหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
นโยบายของสภาลงมายังคณะฯ เรื่องการทำโครงการสร้างหลักสูตรหรือไม่ มีรายวิชาการแกนร่วมหรือไม่ ถ้า
หากการควบรวมหลักสูตรยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จสามารถเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรเดิมได้หรือไม่ เพ่ือที่จะ
ไม่ส่งปัญหาหรือส่งผลกระทบกับจำนวนนักศึกษาท่ีความลดลง 

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โดยคณบดี และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้มีการประสานเพื่อสอบถามไปยังผู้บริหารมหาวิทยาลัย ถึงนโยบาย
การควบรวมหลักสูตร โดยนำมีจัดทำโครงการของหลักสูตร และการดำเนินงานเปิดรับนักศึกษาของคณะฯ ได้  

 

      
ผู้รายงาน : นางสาวธัญลักษณ์  ใยทอง ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

วัน/เดือน/ปี : 3 กุมภาพันธ์ 2568 
 
 
 
 
 



 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 
 
 


